



TOÀ GIÁM MỤC PHAN THIẾT
422 Trần Hưng Đạo
Tp. Phan Thiết, Bình Thuận
☎ (84) 252 381 9560
E.mail : tgm_phanthiet@yahoo.com

THƯ MỤC VỤ THÁNG 12/2024

Kính gửi: Quý Cha, quý Phó tế, quý Chứng sinh, quý Tu sĩ Nam nữ, quý Ông bà Anh chị em trong đại gia đình Giáo phận Phan Thiết.

Anh chị em thân mến,

1. Chúng ta chính thức bước vào Năm Phụng vụ mới, bắt đầu với Chúa nhật I Mùa Vọng. Sách Giáo lý đã dạy: *“Mỗi năm khi cử hành phụng vụ Mùa Vọng, Giáo hội thể hiện lại niềm mong đợi Đấng Mêsiá: khi hiệp thông với sự chuẩn bị lâu dài để đón Đấng Cứu độ ngự đến lần thứ nhất, các tín hữu canh tân lòng sốt sắng đón chờ Người ngự đến lần thứ hai.”* (GLHTCG, 524). Như thế, Mùa Vọng là mùa mong đợi Chúa với hai đặc tính chính yếu: vừa chuẩn bị tâm hồn mừng biến cố Con Thiên Chúa giáng trần để cứu độ nhân loại, vừa trông đợi Đấng Cứu Thế lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Cả hai tâm tình mong đợi này mời gọi mỗi người chúng ta chuẩn bị tâm hồn để đón rước Chúa vào trong cuộc đời của mình. Vì vậy, tôi ước mong anh chị em sống Mùa Vọng với sự chuẩn bị và những cử hành hết sức thiết thực, nhất là chân thành đón nhận tình thương tha thứ của Thiên Chúa qua Bí tích Hòa giải, để có được niềm vui thánh thiêng, vì Con Thiên Chúa đến ở cùng chúng ta (x. Is 7,14; Mt 1,23).

2. Tiếp đến, hòa nhịp với Giáo hội Việt Nam, chúng ta thực hiện theo những định hướng cụ thể mà Thư Mục vụ 2025 gửi Cộng đồng dân Chúa của HĐGMVN với chủ đề: **“Cùng nhau loan báo Tin Mừng”**. Những thực hành mà các Giám mục đề nghị bao gồm: (1) Hành hương cầu nguyện, (2) Loan báo Tin Mừng từ gia đình, (3) cổ võ việc sử dụng các phương tiện truyền thông kỹ thuật số cách sáng tạo và hữu hiệu để loan báo Tin Mừng, (4) Khởi dậy ý thức truyền giáo nơi các cộng đoàn anh chị em di dân, (5) Chia sẻ ơn gọi thừa sai. Xin anh chị em đón nhận và cùng nhau thực hiện những hướng dẫn này với những sáng kiến trong hoàn cảnh thực tế của từng giáo xứ, để tham gia tích cực vào công cuộc truyền giáo như lệnh truyền của Chúa Giêsu: *“Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ”* (Mt 28, 19).

3. Cách đặc biệt, trong những ngày đầu của Mùa Vọng, tôi sẽ cử hành Thánh lễ Truyền chức Phó tế và Linh mục, tại Nhà thờ Chính Tòa, lúc 8g30, thứ Ba, ngày 03/12/2024. Xin anh chị em cầu nguyện cho 12 tiến chức Phó tế và 6 tiến chức Linh mục, để họ trở nên những “thợ gặt nhiệt thành” trên cánh đồng truyền giáo của Giáo phận.

Cách riêng, trong niềm vui thiêng liêng của Năm thánh, kỷ niệm 50 năm thành lập Giáo phận Phan Thiết, chúng ta cũng mừng kỷ niệm 65 năm ngày Khánh thành và Làm phép

tượng Đức Mẹ Tàpao vào ngày lễ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội 08/12/2024. Ước mong rằng mỗi con cái trong Giáo phận khi hành hương về với Mẹ Tàpao, nhất là các bạn trẻ trong ngày Đại hội Giới trẻ Giáo phận vào ngày 12 và 13 tháng 12 năm nay, cũng biết học tập các nhân đức của Đức Mẹ và nhất là thực thi sứ vụ mang Chúa đến cho mọi người.

4. Sau bao ngày mong đợi của Mùa Vọng, niềm vui lớn lao sẽ bùng lên, khi chúng ta long trọng mừng Đại lễ Giáng Sinh. Chúng ta hân hoan vui mừng vì Con Thiên Chúa khiêm hạ mang lấy bản tính nhân loại để cùng chia sẻ kiếp người và khai mở kỷ nguyên cứu độ. Chúng ta thể hiện niềm vui bằng cách trang hoàng nhà cửa, xóm làng, đường phố, xứ đạo ... và trao gửi những thông điệp yêu thương đến những người thân quen, bạn bè và cả những người kém may mắn chung quanh chúng ta. Xin anh chị em cũng đừng quên chia sẻ hơi ấm Giáng Sinh bằng những phần quà cụ thể cho những người nghèo trong giáo xứ của mình.

5. Cuối cùng, trong bầu khí hân hoan này, chúng ta sẽ hiệp thông với Giáo hội hoàn vũ khai mạc Năm Thánh thường lệ vào ngày 24/12/2024, với việc mở Cửa Thánh tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô ở Vatican. Đức Thánh Cha Phanxicô đã chọn khẩu hiệu cho Năm Thánh 2025 là **“Những người hành hương của hy vọng”**. Ngài mong ước: *“Năm Thánh sắp tới sẽ là một Năm Thánh mang nét đặc trưng của niềm hy vọng không bao giờ mất đi, niềm hy vọng nơi Thiên Chúa. Ước mong Năm Thánh này cũng giúp chúng ta lấy lại niềm tin cần thiết vào Giáo hội và vào xã hội, vào các mối tương quan liên vị, vào các mối quan hệ quốc tế, vào việc thăng tiến phẩm giá của mọi người và tôn trọng thiên nhiên. Ước gì chứng tá đức tin của chúng ta trở thành men hy vọng đích thực cho thế giới, trở thành lời loan báo trời mới đất mới (x. 2 Pr 3,13), nơi chúng ta sẽ sống trong công lý và hòa hợp giữa các dân tộc, chờ ngày lời Chúa hứa nên thành tựu.”* (Sắc chỉ công bố Năm Thánh, số 25). Đáp lại ước nguyện của Đức Thánh cha, trong Năm Thánh này chúng ta cố gắng cùng nhau trở thành một “tia hy vọng” cụ thể cho người khác trong môi trường sống và làm việc của mình.

Theo sự hướng dẫn của Tòa Thánh, Giáo phận Phan Thiết sẽ chính thức cử hành Thánh lễ khai mạc Năm Thánh 2025, tại Nhà thờ Chính Tòa, vào lúc 09g30, Chúa nhật Lễ Thánh Gia, ngày 29/12/2024. Như thế, thời gian thánh ân được trải dài từ Năm thánh Giáo phận đến Năm thánh Giáo hội hoàn vũ. Xin các cha xứ tạo điều kiện thuận lợi cho mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ tham dự Thánh lễ khai mạc Năm thánh trọng đại này.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Tàpao, xin Chúa ban nhiều ơn lành cho từng người, từng gia đình, từng cộng đoàn và cho toàn thể Giáo phận của chúng ta.

Mến chúc anh chị em Mùa Vọng sốt sáng, Giáng Sinh an lành !

Chúa nhật I Mùa Vọng, ngày 01/12/2024


Giuse Đỗ Mạnh Hùng
Giám mục Giáo phận Phan Thiết